

Số: /TB-VP

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Chỉ đạo

Chiều ngày 23 tháng 8 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh (*Ban Chỉ đạo tỉnh*) chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo VNPT Kon Tum, Viettel Kon Tum, Bru điện tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (*Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh*) thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo đánh giá chỉ số DTI của các đơn vị, địa phương; ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu tại các điểm cầu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển đổi số và đã đạt nhiều kết quả quan trọng: Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách được lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số¹. Triển khai Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên nền tảng Dịch vụ công tỉnh Kon Tum. Các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực như dân cư, y tế, giáo dục, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp... được tích cực triển khai. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp². Hạ tầng số ngày càng được quan tâm, triển khai tích cực³. Đã có 175 cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu học phí thanh toán không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ 52,6%⁴; 98,5% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được đồng

¹ Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 01 Kết luận; Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 03 quyết định, 10 kế hoạch và 22 văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số.

² Đã có hơn 32.456 tài khoản và hơn 41.570 hồ sơ nộp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

³ Có 59,47% hộ gia đình sử dụng Internet băng rộng. Toàn tỉnh đã phủ sóng di động 4G đến trung tâm các thôn, tổ dân phố; 92% người dân trong độ tuổi trưởng thành sử dụng internet băng rộng di động.

⁴ Ngành giáo dục hoàn thành công tác chuẩn bị triển khai Học bạ số cho năm học 2024-2025

bộ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cho 6.301 đối tượng được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 56,69%. Tỷ lệ kích hoạt Định danh điện tử trên tổng số hồ sơ được phê duyệt⁵ đạt 74,69%. Thương mại điện tử, thuế điện tử, hóa đơn điện tử đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước. Hệ thống giám sát, điều hành, an toàn thông tin mạng của tỉnh đã kết nối với hệ thống giám sát an toàn thông tin của Quốc gia, có 84% hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Còn nhiều đơn vị, địa phương chưa kiện toàn tổ chức, bộ máy và giao nhiệm vụ cho đơn vị (*thuộc/trực thuộc*) chủ trì, đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số. Thủ trưởng một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện phân công cán bộ, công chức, viên chức tham mưu nhiệm vụ về chuyển đổi số. Các địa phương, đơn vị còn lúng túng trong việc chuẩn hóa và cung cấp dữ liệu theo danh mục đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến nhìn chung còn thấp. Chưa quan tâm đúng mức đến việc rà soát, đánh giá và cải tiến, hoàn thiện các tính năng, giao diện người dùng và các chức năng quan trọng của các phần mềm, hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung. Còn nhiều khu dân cư lùm sóng di động chưa được giải quyết, xử lý triệt để. Việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số của người dân ở nông thôn còn rất ít. Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng chưa được quan tâm đúng mức.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Kon Tum thuộc nhóm 35 tỉnh/thành trong cả nước thực hiện tốt nhất về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, yêu cầu:

1. Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

⁵ Tỷ lệ kích hoạt Định danh điện tử mức 1 trên tổng số hồ sơ được phê duyệt đạt 23,20%; tỷ lệ kích hoạt Định danh điện tử mức 2 trên tổng số hồ sơ được phê duyệt đạt 89,80%.

- Người đứng đầu cấp chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh năm 2024.

- Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chủ trì, đầu mối tham mưu, thực thi chuyển đổi số được giao tại Mục 3 Phần III Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo mỗi địa phương, đơn vị phải có 01 bộ phận, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương, đơn vị mình; rà soát, phân công cán bộ, công chức, viên chức phụ trách, trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số.

- Triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng tại cơ sở, bảo đảm thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số.

- Nghiên cứu các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương để áp dụng vào chuyển đổi số lĩnh vực đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, thúc đẩy việc sử dụng các tiện ích số như VNeID, hóa đơn điện tử, chữ ký điện tử, tài khoản thanh toán điện tử,...

- Khẩn trương hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn, an ninh thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 934/UBND-KGVX ngày 21 tháng 3 năm 2024⁶.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả.

- Đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông rà soát, xây dựng kế hoạch xóa vùng lùm sóng băng rộng di động; triển khai hạ tầng Internet cáp quang băng rộng đến nhà văn hóa thôn, làng đã có điện lưới quốc gia.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh năm 2024.

⁶ Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất công tác tổ chức diễn tập thực chiến đối với các Hệ thống thông tin cấp độ 3 do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý, vận hành đảm bảo quy định hiện hành.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin trên các chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết để thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về chuyển đổi số để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong toàn xã hội.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Y Ngọc (b/c);
- Các thành viên BCD về Chuyển đổi số tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VNPT Kon Tum, Viettel Kon Tum;
- Bưu điện tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KGVX.TPC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đăng Trình